

Số: 26/KL-TT

Bắc Giang, ngày 30 tháng 01 năm 2024

### KẾT LUẬN THANH TRA

**Việc chấp hành quy định pháp luật về xây dựng, bảo vệ môi trường và công tác quản lý, vận hành, hoạt động khu xử lý rác thải thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên**

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra;

Căn cứ Quyết định số 863/QĐ-STNMT ngày 30/8/2023 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Công văn: số 3816/UBND-KTN ngày 11/7/2023; số 5391/UBND-TCD ngày 19/9/2023;

Xét Báo cáo số 08/BC-ĐTT ngày 25/01/2024 của Đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Kết luận như sau:

#### I. KHÁI QUÁT CHUNG

Ngày 21/11/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có Nghị quyết số 813/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Giang (Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2020). Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, thị trấn Nhã Nam có diện tích 559,36 ha trong đó: Đất nông nghiệp 380,59ha (chiếm 68,04% diện tích đất tự nhiên); Đất phi nông nghiệp 177,96 ha (chiếm 31,81% diện tích đất tự nhiên); Đất chưa sử dụng 0,81ha (chiếm 0,14 % diện tích đất tự nhiên). Dân số 8.200 người, phân bố hành chính gồm 17 tổ dân phố, Đảng bộ có 23 Chi bộ, trong đó 17 Chi bộ nông thôn và 6 Chi bộ các cơ quan.

Thị trấn Nhã Nam nằm ở phía Bắc huyện Tân Yên. Phía Bắc giáp xã An Thượng, huyện Yên Thế và xã Lan Giới, huyện Tân Yên; phía Tây giáp xã Quang Tiến, phía Nam giáp xã Liên Sơn và xã An Dương; phía Đông giáp xã Tân Trung và Tân Hiệp huyện Yên Thế. Thị trấn Nhã Nam trong những năm qua đã đạt được kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; Quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; vấn đề môi trường luôn được quan tâm.

Bãi rác Ba Mô có vị trí nằm giáp TL 294 thuộc tổ dân phố Tiến Điều (trước đây là thôn Tiến Điều), thị trấn Nhã Nam hoạt động tập kết rác thải từ năm 1986 cho xã Nhã Nam cũ, là nơi tập kết rác thải của toàn bộ thị trấn Nhã Nam sau khi sáp nhập xã Nhã Nam vào thị trấn từ những năm 1995-1996 đến nay và được xử lý chủ yếu bằng hình thức đốt và chôn lấp do vậy chưa đảm bảo vệ sinh môi trường.

Về quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nhã Nam: Ngày 19/8/2022, UBND tỉnh có Quyết định số 857/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nhã Nam đến năm 2035 (tỷ lệ 1/5.000) theo đó đã quy hoạch khu bãi rác thải, xử lý chất thải tại khu Ba Mô, thị trấn Nhã Nam.

Về quy hoạch sử dụng đất: Ngày 19/12/2022, UBND tỉnh có Quyết định số 1282/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Tân Yên, theo đó đã quy hoạch khu đất tại Ba Mô, thị trấn Nhã Nam diện tích 2ha là đất bãi rác thải, xử lý chất thải (*ký hiệu DRA*).

Được sự quan tâm của UBND tỉnh và UBND huyện, UBND thị trấn Nhã Nam đã triển khai xây dựng khu xử lý rác thải công nghệ hiện đại đáp ứng với nhu cầu tình hình hiện nay.

## **II. KẾT QUẢ THANH TRA**

### **1. Việc chấp hành quy định pháp luật về xây dựng**

#### **1.1. Việc triển khai và thực hiện dự án**

Ngày 09/11/2020, UBND huyện Tân Yên có Quyết định số 892/QĐ-UBND về phê duyệt chủ trương đầu tư thực hiện Dự án “Nhà xưởng, lò rác và hệ thống phụ kiện xử lý rác thải thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên”, theo đó chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Yên.

Ngày 22/7/2021, Chủ tịch UBND thị trấn Nhã Nam có Quyết định số 217/QĐ-UBND về phê duyệt chủ trương đầu tư công trình “ mở rộng, nâng cấp bãi tập kết và xử lý rác thải Ba Mô”, theo đó Chủ đầu tư là UBND thị trấn Nhã Nam.

Căn cứ Quyết định trên, Chủ tịch UBND huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và UBND thị trấn Nhã Nam đã ban hành một số Văn bản có liên quan để triển khai thực hiện.

Trên cơ sở đề xuất của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Yên tại Công văn số 221/CV-QLDA ngày 05/01/2022, Chủ tịch UBND huyện Tân Yên có Công văn số 58/UBND-BQLDA ngày 12/01/2022 v/v giao đơn vị nhận bàn giao quản lý khai thác sử dụng công trình nhà xưởng, lò rác và hệ thống phụ kiện xử lý rác thải thị trấn Nhã Nam, có nội dung:

*Giao cho UBND thị trấn Nhã Nam nhận bàn giao, có trách nhiệm tổ chức quản lý, vận hành khai thác sử dụng công trình; chịu trách nhiệm tiếp quản và thực hiện nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nhà xưởng, lò rác và hệ thống phụ kiện xử lý rác thải thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên” đã được phê duyệt tại Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh; tiếp nhận tài sản công, ghi hạch toán tài sản công trình: Nhà xưởng, lò rác và hệ thống phụ kiện xử lý rác thải thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên theo đúng quy định.*

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Công văn trên, ngày 02/6/2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện có Biên bản nghiệm thu bàn giao cho UBND thị trấn Nhã Nam quản lý sử dụng Nhà xưởng, lò rác và hệ thống phụ kiện xử lý rác thải thị trấn Nhã Nam; ngày 16/9/2022, phòng Kinh tế và Hạ

tăng có Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình và bàn giao công trình mở rộng, nâng cấp bãi tập kết và xử lý rác thải cho UBND thị trấn Nhã Nam sử dụng.

Tại thời điểm thanh tra, Dự án “Nhà xưởng, lò rác và hệ thống phụ kiện xử lý rác thải thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên” đã xây dựng xong và đi vào hoạt động; Hợp tác xã vệ sinh môi trường xanh Nhã Nam đang thực hiện vận hành theo Hợp đồng giữa Hợp tác xã với UBND thị trấn Nhã Nam (*Hợp đồng số 0104 ngày 01/4/2022 và Hợp đồng số 0101 ngày 01/01/2023*).

### 1.2. Việc tuân thủ về khoảng cách an toàn môi trường

Dự án “Nhà xưởng, lò rác và hệ thống phụ kiện xử lý rác thải thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên” được đầu tư xây dựng tại vị trí hiện trạng là bãi rác Ba Mô **hiện hữu** và phần diện tích mở rộng. Về khoảng cách an toàn môi trường từ lò đốt rác đến một số hộ dân dưới 500m, do vậy chủ đầu tư đã lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, trong đó đã đề xuất biện pháp xử lý rác thải bằng công nghệ hiện đại, đầu tư các hạng mục công trình phụ trợ phục vụ khu xử lý rác thải, trồng giải cây xanh tại khu vực dự án và đề ra các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường (*Hội đồng thẩm định của tỉnh đã thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 20/9/2021*) theo quy định tại mục 2.12.4 “*khoảng cách an toàn môi trường (ATMT) của trạm trung chuyển chất thải rắn, cơ sở xử lý chất thải rắn (CTR)*” Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng (*đã quy định: “Các trạm trung chuyển CTR, cơ sở xử lý CTR hiện hữu không đảm bảo các quy định trên khi thực hiện về khoảng cách ATMT phải thực hiện đánh giá tác động môi trường để bổ sung các giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh theo quy định”*).

### 1.3. Công tác quản lý, vận hành, hoạt động khu xử lý rác thải

Hợp tác xã vệ sinh môi trường xanh Nhã Nam (*viết tắt là Hợp tác xã*) được Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Tân Yên cấp Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã (*cấp lần đầu ngày 01/9/2021; thay đổi lần thứ nhất ngày 05/10/2021*); người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Văn Cường-Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc; trụ sở chính tại Tổ dân phố Tân Hoa, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên; ngành nghề kinh doanh: thu gom rác thải không độc hại, thu gom rác thải độc hại, xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại, xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại.

Sau khi được nhận bàn giao các hạng mục công trình và nhà xưởng, lò rác và hệ thống phụ kiện xử lý rác thải, UBND thị trấn Nhã Nam đã ký Hợp đồng (mỗi năm ký 01 lần) giao khoán cho Hợp tác xã (*tại hợp đồng số 0104 ngày 01/4/2022; số 0101 ngày 01/01/2023*) xử lý toàn bộ khối lượng rác đã thu gom bằng lò rác.

Qua làm việc, UBND thị trấn Nhã Nam và Hợp tác xã cho biết:

Từ ngày 01/4/2022, Hợp tác xã tiến hành thu gom rác trên các tuyến phố thuộc thị trấn Nhã Nam để đưa vào trong nhà xử lý rác thải (Ba Mô, thị trấn Nhã Nam) và được phun khử chế phẩm vi sinh.

Lò đốt rác bắt đầu hoạt động từ ngày 11/4/2022 (*chạy qua tải trước khi bàn giao*) đến 24/5/2023, trong giai đoạn này lò đốt rác vận hành bình thường (*khởi thải ra trắng*).

Từ ngày 25/5/2023 phát hiện lò đốt rác thải ra khói đen, Hợp tác xã dừng đốt và báo cáo với UBND thị trấn Nhã Nam; sau đó đơn vị cung ứng thiết bị (*Công ty Cổ phần năng lượng và môi trường Bách khoa Hà Nội*) cử kỹ thuật về kiểm tra đã phát hiện cánh quạt hút gió và trao đổi giàn khí bị hỏng (*nguyên nhân trong thời gian vận hành, Hợp tác xã chưa nắm chắc nguyên lý hoạt động của lò*) dẫn đến lượng nước từ tháp hấp thụ nước chảy sang quạt hút nhiều dẫn đến quạt hút bị ăn mòn và gãy cánh quạt, do vậy đơn vị cung ứng thiết bị yêu cầu dừng hoạt động lò đốt để thay cánh quạt khác.

Trong thời gian lò đốt tạm dừng hoạt động để sửa chữa, lượng rác phát sinh hàng ngày vẫn được thu gom tập kết về khu xử lý rác thải để chờ xử lý (*bao gồm số lượng rác của cả thị trấn Nhã Nam và một số hộ thuộc thị trấn Cao Thượng, xã Tân Trung - huyện Tân Yên và xã An Thượng - huyện Yên Thế tiếp giáp với thị trấn Nhã Nam*).

Đến ngày 18/6/2023, quạt hút gió sửa xong, vào đúng thời điểm thị trấn Nhã Nam bị cắt điện nhiều nên lò rác chưa vận hành lại được, dẫn đến khối lượng rác tồn ứ nhiều, trong nhà kho không đủ tập kết, mà phải tập kết cả ở bên ngoài nhà xưởng khoảng 250m<sup>3</sup>.

Từ ngày 24/6/2023, lò rác bắt đầu hoạt động chở lại, do lượng rác để tồn lưu nhiều trong thời gian dài, ngày 26/6/2023 Hợp tác xã tiến hành múc rác tập kết bên ngoài vào nhà xưởng để đốt dẫn đến bốc mùi hôi thối phát tán ra môi trường làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh, nên một số người dân tổ dân phố Tiến Điều có ý kiến phản ánh đến UBND thị trấn Nhã Nam. Chủ tịch UBND thị trấn Nhã Nam đã trực tiếp tiếp công dân và giải thích cho công dân hiểu đồng thời có Thông báo dừng thu rác về khu xử lý trong vòng từ 7-10 ngày để xử lý đốt bớt lượng rác tồn lưu tại khu xử lý rác của thị trấn.

Khoảng 18 giờ ngày 29/6/2023 tổ thu gom của Hợp tác xã thu gom rác tại khu vực tổ dân phố Đoàn Kết 2, thị trấn Nhã Nam có thu gom cho một số hộ thuộc thôn Tân An, xã An Thượng, huyện Yên Thế vận chuyển về khu xử lý thì bị người dân chụp được ảnh, đồng thời người dân khu vực này kéo ra và dựng lều bạt tại cổng bãi rác vì cho rằng Hợp tác xã không thực hiện đúng như thông báo của Chủ tịch UBND thị trấn Nhã Nam. Ngay lúc đó lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của UBND thị trấn Nhã Nam đã có mặt để giải quyết cũng như tuyên truyền giải thích cho người dân đồng thời cho đóng cửa và hàn cổng bãi rác lại, vận động nhân dân không dựng lều bạt tại cổng bãi rác, không tập trung đông người gây mất an ninh trật tự nhưng người dân không nghe, UBND thị trấn đã báo cáo UBND huyện và Công an huyện để xin ý kiến chỉ đạo; UBND thị trấn mời người dân và Ban công tác Mặt trận của tổ dân phố Tiến Điều họp ngay trong đêm để trao đổi tuyên truyền làm rõ nhưng người dân không phối hợp.

Từ ngày 30/6/2023 đến 07/9/2023, UBND thị trấn Nhã Nam đã cho dừng đốt rác để giải quyết ý kiến của người dân; lò đốt rác được trở lại hoạt động từ ngày 08/9/2023 đến nay.

## **2. Về chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường**

Ngày 20/9/2021, UBND tỉnh có Quyết định số 979/QĐ-UBND về phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Nhà xưởng, lò rác và hệ thống phụ kiện xử lý rác thải thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên” của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Yên (chủ dự án). Tại thời điểm thanh tra, khu nhà xưởng và lò rác vẫn đang hoạt động, qua kiểm tra cho thấy:

- Về bụi, khí thải: Khu xử lý đã được bê tông hóa toàn bộ mặt bằng khu vực nhà xưởng và đường vận chuyển rác để giảm thiểu bụi phát sinh; Nhà xưởng được xây tường, quay tôn che kín, định kỳ đơn vị vận hành phun chế phẩm để giảm thiểu mùi, diệt côn trùng, giảm thiểu tác động xấu đến khu vực xung quanh; đã thực hiện trồng cây xanh tại khu xử lý rác thải.

Khí thải từ lò đốt rác thải được thu gom, xử lý tại hệ thống xử lý khí thải, gồm: thiết bị tách bụi kiểu động học, thiết bị giải nhiệt, tháp hấp thụ kiểu ướt bằng dung dịch kiềm, tháp hấp phụ bằng than hoạt tính, bể rửa khói, sau đó thoát ra ngoài qua ống khói có chiều cao trên 20m.

- Về nước thải: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu nhà vệ sinh được thu gom, xử lý qua bể tự hoại trước khi thải ra ngoài môi trường. Nước rỉ rác từ quá trình tập kết rác thải, nước vệ sinh nhà xưởng được bố trí rãnh thu gom có song chắn rác bằng tấm thép bên trong nhà xưởng để thu gom về bể xử lý 3 ngăn (ngăn hiếu khí, ngăn lắng, ngăn lọc) trước khi thải ra ngoài môi trường. Tại thời điểm thanh tra không có nước thải xả ra ngoài môi trường.

Nước thải phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải được thu gom, tuần hoàn sử dụng, không thải ra ngoài môi trường.

- Về chất thải rắn: chất thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của cán bộ nhân viên được thu gom, xử lý tại lò đốt. Tro xỉ lò đốt và một số chất thải không đốt được (chai thủy tinh, sành sứ, cao su, xốp,...) được thu gom, tập kết tại mặt bằng.

- Về chương trình giám sát môi trường: Sau khi hoàn thành sửa chữa, cho vận hành lò đốt trở lại, UBND thị trấn Nhã Nam đã thực hiện quan trắc môi trường 02 đợt (tháng 7 và tháng 10/2023); Đoàn Thanh tra đã tổ chức quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường các ngày: 31/10/2023, 19/12/2023, 04/01/2024. Kết quả đo, phân tích cho thấy các thông số đo, phân tích các đợt đều đạt giá trị cho phép của QCVN 61-MT: 2016/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt.

## **3. Việc thanh tra của cơ quan chức năng**

Ngày 24/4/2023, Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Giang có Kết luận số 201/KL-TTtr về thanh tra chấp hành chức năng, nhiệm vụ và thực hiện chức trách, nhiệm vụ của UBND huyện; Chủ tịch UBND huyện Tân Yên (giai đoạn 2019-2021), trong đó có nội dung thanh tra về: Dự án Nhà xưởng, lò rác và hệ thống phụ

kiện xử lý rác thải và mở rộng, nâng cấp bãi tập kết và xử lý rác thải Ba Mô, thị trấn Nhã Nam. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm và kiến nghị xử lý như sau:

- Đối với dự án mở rộng, nâng cấp bãi tập kết và xử lý rác thải Ba Mô (*do UBND thị trấn Nhã Nam làm chủ đầu tư*) vi phạm do giảm trừ khối lượng nhựa đường khe co giãn; cắt khe co, khe giãn bê tông; ván khuôn gỗ mặt đường bê tông, đã kiến nghị xử lý số tiền 19.987.000đồng.

- Đối với dự án Nhà xưởng, lò rác và hệ thống phụ kiện xử lý rác thải (*do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Yên làm chủ đầu tư*) vi phạm do giảm trừ khối lượng gia công hệ khung giàn, giảm trừ khối lượng lắp dựng kết cấu hệ khung giàn, sàn đạo trên cao, đã kiến nghị xử lý số tiền 12.175.000đồng.

### **III. KẾT LUẬN**

#### **1. Ưu điểm**

- Chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn và nhà thầu xây lắp tổ chức thực hiện cơ bản tuân thủ quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Công trình xây dựng hoàn thành đã bước đầu phát huy được hiệu quả đầu tư, đáp ứng nguyện vọng đồng bào của nhân dân thị trấn Nhã Nam.

- Chủ đầu tư đã chủ động lập hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường và được UBND tỉnh phê duyệt theo quy định để thực hiện; đã đầu tư, xây dựng và đưa vào vận hành các công trình bảo vệ môi trường theo quy định (*hệ thống thu gom, xử lý nước thải, xử lý khí thải, quản lý chất thải rắn*); tổ chức quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường; tổ chức bàn giao cho UBND thị trấn Nhã Nam tiếp quản và thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường trong quá trình vận hành dự án để thu gom, xử lý rác thải, giải quyết tình trạng xả rác thải trực tiếp ra môi trường gây mất cảnh quan và ô nhiễm môi trường.

#### **2. Những tồn tại, hạn chế**

##### **2.1. Về xây dựng**

Trong xây dựng cơ bản đã tuân thủ quy định của Luật Xây dựng. Tuy nhiên còn có một số tồn tại đã nêu tại Kết luận số 201/KL-TTr ngày 24/4/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh.

##### **2.2. Về môi trường**

- Trong quá trình thực hiện thu gom rác thải có thời điểm đã thu gom, xử lý rác thải ngoài phạm vi theo nội dung cam kết trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt (*ngoài việc thu gom, xử lý rác địa bàn thị trấn Nhã Nam, còn có việc thu gom, xử lý cho một số hộ dân địa phương lân cận, như: xã Tân Trung, thị trấn Cao Thượng thuộc huyện Tân Yên; xã An Thượng thuộc huyện Yên Thế*).

- Thực hiện tập kết cho xỉ lò đốt chưa đúng vị trí hồ chôn lấp đã được bố trí tại khu xử lý theo quy định (*hiện tại đang tập kết tại khu vực đất trống trong dự án*).

- Đã bố trí quỹ đất thực hiện trồng cây xanh bao quanh khu xử lý, tuy nhiên chưa đảm bảo về mật độ (*một số khoảng đất trống chưa được trồng cây xanh theo nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường*).

- Việc vận hành lò đốt còn có một số quy trình chưa đảm bảo theo nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt (*cụ thể: vận hành hệ thống xử lý khí thải chưa đảm bảo thực hiện thay than hoạt tính định kỳ 3 tháng/lần; chưa thường xuyên nạo vét cặn lắng của bể chứa dung dịch xử lý khí thải; việc thu gom chất thải nguy hại chưa đảm bảo triệt để; quy trình vận hành chưa cập nhật đầy đủ thông tin theo dõi sự cố, quá trình bảo trì, bảo dưỡng thiết bị; khi quạt thông gió gặp sự cố không kịp thời thay thế*).

### **3. Nguyên nhân, trách nhiệm**

#### **+ Nguyên nhân**

Trong quá trình triển khai, thực hiện dự án thiếu sự giám sát chặt chẽ, kịp thời của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và cơ quan chuyên môn của UBND huyện Tân Yên, UBND thị trấn Nhã Nam; nhận thức về Luật Bảo vệ môi trường của một số công chức, viên chức, người lao động được giao thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế.

Chủ tịch UBND huyện Tân Yên và Chủ tịch UBND thị trấn Nhã Nam tổ chức tuyên truyền, giải quyết phản ánh của nhân dân khi mới phát sinh chưa kịp thời và triệt để, dẫn đến nhân dân bức xúc phải kiến nghị lên cấp trên.

#### **+ Trách nhiệm**

Trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên trong việc chỉ đạo giải quyết phản ánh của nhân dân; trách nhiệm của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện trong việc triển khai thực hiện dự án; trách nhiệm của Chủ tịch UBND thị trấn Nhã Nam trong việc chỉ đạo giải quyết phản ánh của nhân dân, việc thu gom rác, vận hành lò rác có nhiều hạn chế.

## **IV. BIỆN PHÁP XỬ LÝ**

Từ những tồn tại, hạn chế về xây dựng và môi trường đã nêu tại mục 2 phần III Kết luận, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị xử lý như sau:

### **1. Về xây dựng**

Các tồn tại trong xây dựng đã được xử lý tại Kết luận số 201/KL-TTr ngày 24/4/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Giang, do vậy Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường không kiến nghị khác.

### **2. Về môi trường**

- Yêu cầu UBND thị trấn Nhã Nam tập trung khắc phục các tồn tại nêu trên, đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ theo nội dung Báo cáo ĐTM đã được phê duyệt; thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng và vận hành lò đốt rác theo đúng quy trình công nghệ đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận (*trước mắt tập trung cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải, hàng rào cây xanh và ô chôn lấp tro xỉ, hoàn thành xong trước ngày 20/3/2024*); thường xuyên công khai thông tin về chất lượng môi trường với nhân dân để theo dõi, giám sát; chỉ được thực hiện thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn thị trấn Nhã Nam.

- UBND huyện Tân Yên cần bố trí ngân sách hỗ trợ UBND thị trấn Nhã Nam kinh phí để phân loại, xử lý rác thải đảm bảo theo quy định.

### 3. Về xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ điểm d khoản 3 Điều 2 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/07/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, không xử phạt vi phạm hành chính đối với UBND thị trấn Nhã Nam về những tồn tại đã nêu tại điểm 2.2, mục 2 phần III Kết luận.

### 4. Về hành chính


Chủ tịch UBND huyện Tân Yên nghiêm túc rút kinh nghiệm; tổ chức kiểm điểm đối với lãnh đạo, công chức, viên chức có liên quan thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và UBND thị trấn Nhã Nam thực hiện nhiệm vụ để xảy ra tồn tại nêu trên.

## V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

### 1. UBND huyện Tân Yên

Tổ chức công khai Kết luận thanh tra tại trụ sở UBND huyện và UBND thị trấn Nhã Nam trong thời hạn 15 ngày theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 79 Luật Thanh tra và điểm c khoản 2 Điều 49 Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra; chỉ đạo thực hiện các kiến nghị, khắc phục các sai phạm đã nêu trong Kết luận này theo quy định tại Điều 93 Luật Thanh tra; báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/3/2024.

**2. Thanh tra Sở:** Chủ trì phối hợp với Chi cục bảo vệ môi trường và đơn vị có liên quan kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kết luận, kết quả báo cáo Giám đốc Sở theo quy định.

Trên đây là Kết luận thanh tra về chấp hành quy định pháp luật về xây dựng, bảo vệ môi trường và công tác quản lý, vận hành, hoạt động khu xử lý rác thải tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên; yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện. 

#### Nơi nhận:

- CT UBND tỉnh;
- Ông Lê Ô Pích-PCTUBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- UBND huyện Tân Yên;
- GDS; PGĐ (ông Xuyên, ông Tường);
- UBND TT Nhã Nam;
- TTS, CCBVMT;
- Lưu: VT, HSTT.

#### CHẤM THANH TRA



**Đỗ Văn Thá**